



ต้นชื่อ ‘ประกันแผ่นดินไหว’

■ ด้าน ‘แอร์เอเชีย’ ubs ‘โอสถสภา’

ประกันประเมินยอดเคลมแผ่นดินไหวจับจ๊อยแค่ 500 กว่าล้านต่ำกว่าน้ำท่วมเยอะ ยอมรับกระตุ้นคนแห่ซื้อประกันภัยแผ่นดินไหวเพราะกลัวเสี่ยง เชื่อเบี้ยขยับขึ้นแน่แต่ไม่มาก เหตุตัวเมืองอยู่นอกจุดเสี่ยงรอยเลื่อน ห่วงตึกสูงรุ่นเก่า 5-10 ชั้นไม่มีการป้องกันแผ่นดินไหว จับตา! ค่ายประกันคุมเข้ม หั่นทุนประกันแผ่นดินไหว ด้านแอร์เอเชียลอยล้าสูบ “โอสถสภา” คปก.ไฟเขียวซื้อหุ้น 49% จากตระกูล “โอสถานุเคราะห์”

ผลพวงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรง 6.3 ริกเตอร์ ที่อ.พาน จ.เชียงใหม่ ซึ่งทำให้เกิดแรงสั่นไหวหรืออาฟเตอร์ช็อกอีกกว่า 100 ครั้ง ทรัพย์สินใน 7 อำเภอ สถานที่ราชการ วัด โบราณสถาน โรงเรียน อาคาร บ้านเรือนเสียหาย มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในวงกว้างนั้น

นายอานนท์ วัจวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัยในฐานะ

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า เท่าที่ประเมินทั้งระบบน่าจะมียอดค่าที่ทำประกันภัยเสียหาย 500 ราย ค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 500 ล้านบาท ไม่เยอะเพราะไม่ได้เกิดในเมืองอีกทั้งหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่บริษัทประกันได้แยกกรมธรรม์ภัยพิบัติออกมาต่างหากซึ่งมีการจำกัดวงเงินคุ้มครอง (ซบลิเมนต์) ไม่ได้คุ้มครองเต็มมูลค่าทรัพย์สินเหมือนในอดีต

“แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่น่าห่วง เพราะเกิดรอบนอกไม่น่ากังวล ช่วง

หลังๆ การขายประกันภัยพิบัติมีขอบเขต เช่น พวกรอยเลื่อนต่างๆ ใครอยู่พื้นที่เสี่ยงใกล้รอยเลื่อน 50 กม. 100 กม. จะคิดเบี้ยตามโซนเสี่ยง มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนระบุรอยเลื่อนตรงไหนบ้างเป็นจุดเสี่ยงสามารถไปต่อรองกับผู้รับประกันต่อหรือรีอินชัวร์เรอส์ตอนต่อสัญญาได้”

อย่างไรก็ดี นายกสมาคมฯ ยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะกระตุ้นการประกันภัยแผ่นดินไหวและภัยพิบัติอื่นๆ เพิ่มขึ้นบ้าง แต่การขายอยู่ที่ความสามารถในการรับประกัน (คาปาซิตี) ของบริษัทประกันภัยซึ่งอาจจะไม่มีกำลังที่จะรับประกันประกันได้สูงมากตามที่ลูกค้ารายใหญ่ๆ ต้องการเพราะน้ำท่วมกินทุนประกันส่วนใหญ่ไปแล้วเพราะภัยแผ่นดินไหวขายรวมอยู่ในภัยพิบัติรวมกับอีก 2 ภัยคือน้ำท่วมและลมพายุ

ขณะที่เบี้ยประกันภัยคงจะขยับขึ้นบ้างแต่ไม่มากเท่ากับน้ำท่วม การคิดเบี้ยขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบทำเลที่ตั้งก็เป็นแฟคเตอร์หนึ่ง แม้ใกล้รอยเลื่อนหากมีการบริหารจัดการดี มีการป้องกันเหตุแผ่นดินไหวอาจจะไม่ถูกขึ้นเบี้ย ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะทำให้บริษัทประกันบางแห่งที่เคยขายประกันภัยแผ่นดินไหวโดยคุ้มครองเต็มทุนประกันของมูลค่าทรัพย์สินอาจจะไม่กล้าให้เต็มทุนเหมือนเดิมหรืออาจจะปรับเงื่อนไขเข้มขึ้น เช่น ขยับรอยเลื่อนจากเดิม 100 กม. เป็น 50 กม. ความถี่ตรงนี้มากขึ้น

“ที่เราร่วงคือตึก 5-10 ชั้นเป็นตึกรุ่นเก่าการก่อสร้างอาจจะไม่ได้มาตรฐานที่ต้องมีการป้องกันแผ่นดินไหวแต่ตึกพวกนี้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในโซนแผ่นดินไหว หากเทียบกับน้ำท่วมซึ่งเสียหาย 4 แสนกว่าล้านบาทความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้เล็กน้อยมาก และมีข้อมูลชัดเจนรอยเลื่อน รอย

แตกอยู่ตรงไหนบ้าง โอกาสเปลี่ยนแนวใหม่หรือลามไปที่อื่นไม่มี โอกาสเกิดความเสียหายหนักไม่มีเหมือนน้ำท่วมที่ไหลท่วมไปยังพื้นที่อื่นได้”

สำหรับกรุงเทพประกันภัย นายอานนท์กล่าวว่า มีลูกค้าได้รับความเสียหาย 120 ราย สินไหมไม่น่าจะเกิน 100 ล้านบาทเพราะที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นบ้านอยู่อาศัยทุนสูงสุดแค่ 10 ล้านบาท ขณะที่โรงงานจำกัดทุนประกันไว้

นายประเวช งามอาจลธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ทรัพย์สินที่เสียหายทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย 8 บริษัท จำนวนลูกค้าที่เสียหาย 110 รายอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหาย โดยภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยากให้ประชาชนและผู้ประกอบการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติเพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงิน

ฟากกลุ่มแอร์เอเชียของมาเลเซีย เจ้าของสายการบินแอร์เอเชียเพิ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ดคปภ.) เข้าซื้อหุ้นบริษัท โอสถสภาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ โดยแหล่งข่าวจากคปภ.กล่าวว่า “สยามธุรกิจ” ว่า บอร์ดคปภ. เพิ่งอนุมัติให้บริษัทจูน อินชัวร์นส์ โฮลดิ้งส์ (Tune Ins Holding bhd) บริษัทลูกของแอร์เอเชียเข้าถือหุ้นโอสถสภาประกันภัยสัดส่วน 49% ตามคำร้องขอแล้ว

แหล่งข่าวจากบริษัท โอสถสภาประกันภัย ให้ข้อมูลกับ “สยามธุรกิจ” ว่า สาเหตุที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ตระกูล “โอสถานุเคราะห์” ขายหุ้นเพราะธุรกิจประกันภัยมีการแข่งขันดุเดือดมาก โอสถสภาเป็นบริษัทขนาดเล็กความสามารถในการแข่งขันลดลง โดยทุก

บริษัทพยายามหาช่องทางขยายธุรกิจ
เพิ่มการเติบโต เมื่อการทำธุรกิจยาก
ลำบากมากขึ้นกระทบต่อผลการดำเนินงาน
จึงจำเป็นต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจ
มาช่วยเสริม

“ปีก่อนเรามีเบี้ยเพียง 170-180
ล้านบาทอาจจะดูน้อยมากเพราะมอง
กำไรมากกว่าการโต เน้นคัดเลือกงาน
ดี สินไหมต่ำซึ่งบริษัทอื่นมองไม่ต่างจาก
เราต้องแย่งงานกันเยอะทำให้มีเบี้ยไม่
มาก ที่ผ่านมามีกำไรมาตลอด มีแค่
ปี 2556 เท่านั้นที่ขาดทุนครั้งแรกกว่า
80 ล้านบาทมาจากการตั้งสำรอง
สินไหมน้ำท่วมโดยบริษัท เบสท์ รี ที่
รับประกันต่อจากเรากำสินไหมสูงกว่า
100 ล้านบาททางผู้ตรวจสอบบัญชีให้
ตั้งเป็นหนี้เสียทำให้ขาดทุน หากเบสท์
รี จ่ายหนี้ก้อนนี้มาเมื่อไหร่จะกลับมา
เป็นกำไรจะทำให้ปีนี้เรามีกำไรไหมพร”

ถามว่า จูน อินชัวร์นส์ซื้อหุ้น
สัดส่วนเท่าไร จำนวนเงินเท่าไร
แหล่งข่าวรายเดิมบอกว่า ไม่สามารถ
เปิดเผยได้โดยบริษัทมีกำหนดแถลงข่าว
เปิดตัวผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่และเปลี่ยน
ชื่อใหม่อาจจะเป็นจูน อินชัวร์นส์ในเดือน
มิถุนายนนี้จะให้รายละเอียดในวันนั้น
ซึ่งเหตุผลที่จูน อินชัวร์นส์เข้ามาซื้อ
เพราะกลุ่มแอร์เอเชียที่เป็นเจ้าของจูน
อินชัวร์นส์ต้องการทำธุรกิจประกันภัย
ในประเทศไทยซึ่งในมาเลเซียเขาก็ไป
ซื้อบริษัทประกันภัยมาแล้วเปลี่ยนชื่อ
เป็นจูน อินชัวร์นส์ในปัจจุบันโดยมีแหล่ง
ลูกค้าขนาดใหญ่คือผู้โดยสารสายการ
บินแอร์เอเชียที่จะต้องทำประกันภัยการ
เดินทาง

สำหรับโอสถสภาประกันภัยเริ่ม

ดำเนินธุรกิจเมื่อปี 2540 ปัจจุบันมีเงิน
ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทชำระเต็ม
จำนวน ณ ลีนปี 2555 มีกำไร 41
ล้านบาท เงินกองทุน 590 ล้านบาท

แหล่งข่าวในวงการรายหนึ่งให้
ความเห็นว่างู จูน อินชัวร์นส์น่าจะซื้อ
หุ้นโอสถสภาเกิน 50% ไม่อย่างนั้น
เจ้าของเดิมคงไม่ยอมให้เปลี่ยนชื่อ





จับตาบ้านภาคเหนือสื่อวิตถลล

เหตุไม่ซื้อประกันแผ่นดินไหว/กรณีเชียงรายปลุกคนไทยตื่น

บ้านและที่อยู่อาศัยภาคเหนือไม่ซื้อประกันภัยคุ้มครองแผ่นดินไหว นายกสมาคมวินาศภัยคาดเสียหายครั้งนี้ไม่เกิน 500 ล้าน ค่า “ทิพย์” ชี้ เหตุการณ์เชียงรายหนุนคนไทยซื้อคุ้มครองแผ่นดินไหวพุ่ง เผยที่ผ่านมา ซื้อไฟไหม้อย่างเดียว ขณะที่ รัช อาจปรับเบี้ยในอนาคต

นายทงศักดิ์ ศรีเรืองสุข รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บมจ.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า บริษัทกำลังศึกษา พื้นที่เสี่ยงต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว หลัง เกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น ศูนย์กลาง รวมถึงภาคตะวันตก และพื้นที่ ที่อยู่ใกล้รอยเลื่อน เช่น กาญจนบุรี เนื่องจากมีรอยเลื่อนใกล้กับกรุงเทพฯ เพื่อ กำหนดโซนความเสี่ยงจากการรับประกัน ไม่ให้เกิดการกระจุกภัยของแต่ละพื้นที่ โดยปัจจุบันบริษัทมียอดขายความคุ้มครองภัยแผ่นดินไหวเพียง 200 ล้านบาท จากเป้าทั้งปี 2 พันล้านบาท

ขณะนี้มีการรายงานเบื้องต้นจาก ภาคเหนือเข้ามาแล้ว 41 รายจากที่มีฐาน ลูกคามากกว่า 1 หมื่นราย คาดว่าภายใน สัปดาห์นี้จะได้ตัวเลขหรือมูลค่าความเสียหายเชิงประกันภัย เพื่อทำการตั้งสำรอง สินไหมเพื่อจ่ายแก่ผู้เอาประกันต่อไป อย่างไรก็ตาม ลูกค้ำที่ได้รับรายงานเข้ามา 41 รายนั้นมีทั้งกลุ่มบ้าน ที่อยู่อาศัย และธุรกิจโรงแรม แต่ส่วนใหญ่กลุ่มบ้าน และที่อยู่อาศัยซื้อความคุ้มครองด้านอัคคี ภัยแต่ไม่ได้ซื้อความคุ้มครองที่ครอบคลุม

ถึงภัยแผ่นดินไหวแม้ว่าที่ผ่านมาพนักงานของบริษัทได้มีการอธิบายเพื่อให้มีการซื้อภัยดังกล่าวเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของ กลุ่มธุรกิจโรงแรมที่มีขนาดธุรกิจตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป กลุ่มนี้จะซื้อประกัน ภัยทรัพย์สินซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติ (Industrial All Risk: IAR) เป็นพื้นฐานโดย กรมธรรม์จะคุ้มครองภัยแผ่นดินไหวโดย อัตโนมัติ

ปัจจุบัน บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ หรือ รี อินชัวเรอร์ ได้ส่งทีมสำรวจภัยเข้ามาประเมินพื้นที่จริง พบความเสียหายไม่ มาก มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ถึง 100 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นกำแพงร้าว ซึ่งรัช มองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายจนมีผลกระทบต่ออัตรา เบี้ยประกันภัยธรรมชาติที่คุ้มครองแผ่นดิน ไหว เนื่องจากส่วนใหญ่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินสาธารณะ

“เหตุการณ์ครั้งนี้จะทำให้ทั้ง ระบบสนใจซื้อประกันภัยรองรับความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทที่มีฝ่ายขาย รองรับความต้องการลูกค้าแต่อาจมีเกณฑ์ การรับประกันภัย เช่น สามารถซื้อความ คุ้มครอง 20% เช่น ขนาดธุรกิจ 1 พันล้าน



• ทงศักดิ์ ศรีเรืองสุข

บาท ซื้อความคุ้มครองได้ที่ 200 ล้านบาท และยังคงใช้อัตราเบี้ยเดิมคือ 0.01% ของ ทุนประกันภัย ดังนั้นการซื้อความคุ้มครอง ในช่วงเหตุการณ์ปกติจะทำให้อัตราเบี้ย คงที่มากกว่าการตัดสินใจซื้อเมื่อเกิดภัย จนเสียหายแล้วที่สำคัญหากเกิดเหตุการณ์ อาจมีผลไม่รับประกันภัยต่อก็เป็นได้”

ด้านนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า ในปี หน้าบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศ จะ

มีการประเมินความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยรอบใหม่แน่นอน เพราะแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงกว่าในอดีต แต่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตราเบี้ยประกันไม่มากนัก เพราะพื้นที่เกิดภัยยังอยู่ในโซนพื้นที่เดิมและแนวรอยเลื่อนแนวเดิมทางภาคเหนือและภาคตะวันตกไม่มีผลต่อตึกสูงในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ อีกทั้งประเมินความเสียหายครั้งนี้ไม่สูงมากเบื้องต้นคาดว่าจะไม่เกิน 500 ล้านบาท และข้อมูลรายงานความเสียหาย 2 วัน พบความเสียหายไม่มาก

“ในส่วนของกรุงเทพฯ ประกันภัยพบความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท

เฉลี่ยต่อรายไม่เกิน 5-10 ล้านบาท ทุนประกันภัย 100 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยและโรงสี ทางด้านการบริหารความเสี่ยงบริษัทประกันจะขายแบบกระจายความเสี่ยงการรับประกันในหลายพื้นที่ จะทำให้อัตราเบี้ยประกันสูงสุด 5% สามารถจะลดเหลือ 1% อีกทั้งทั้งโซนพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวยังอยู่ในแนวเดิม และภัยแผ่นดินไหวนั้น มีการขายแบบจำกัดภัยอยู่ในภัยธรรมชาติอยู่แล้ว”